



**SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN**

Số :... 4.65 ...

**ĐẾN** Ngày: 22/01/25 ...

Chuyển: .....

Số và ký hiệu HS: .....

Embassy of the United States of America  
Office of Public Affairs  
Hanoi, Vietnam

Telephone: (84-24) 3850-5000  
Fax: (84-24) 3850-5120

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: **Sở Ngoại vụ Tỉnh Điện Biên**

Phòng Văn hóa Thông tin, Đại sứ quán hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội xin gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng!

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý cơ quan Chương trình Fulbright tại Việt Nam hiện đang tuyển chọn Đơn vị tiếp nhận Trợ giảng tiếng Anh (TGTA) Fulbright Hoa Kỳ năm học 2025 - 2026.

Chương trình Fulbright Việt Nam được thành lập vào năm 1992 nhằm phát huy sự hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua trao đổi học thuật. Chương trình Trợ giảng Tiếng Anh (TGTA), được triển khai từ năm học 2008-2009, hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh tại các trường Trung học Phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam (không thuộc địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) trong thời gian một năm học. Trợ giảng tiếng Anh là những công dân Hoa Kỳ, đã có bằng cử nhân ở những chuyên ngành khác nhau được cử đến các trường để hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh cũng như để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau với vai trò là đại sứ văn hoá.

Trên cơ sở nâng cấp lịch sử quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9 năm 2023 và nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2025, chúng tôi trân trọng mời các trường THPT chuyên, cao đẳng và Đại học của Việt Nam gửi yêu cầu tiếp nhận TGTA Fulbright để hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh tại nhà trường nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung.

Đại sứ quán hợp chúng quốc Hoa Kỳ trân trọng thông báo để Quý cơ quan có thông tin về cơ hội mà chúng tôi đã gửi đến các trường THPT chuyên, cao đẳng và đại học trên khắp cả nước qua các tài liệu đính kèm. Các đơn vị mong muốn nộp hồ sơ tiếp nhận TGTA Fulbright năm học 2025-2026 sẽ nộp hồ sơ cho Chương trình Fulbright Việt Nam **muộn nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2025**.

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ các trường thuộc địa bàn Tỉnh Điện Biên trong quá trình nộp hồ sơ và giúp đỡ họ trong việc hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận TGTA Fulbright năm học 2025-2026 nếu họ được lựa chọn.

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về Chương trình này, vui lòng liên hệ Cô Vũ Thị Dịu, Điều phối viên Fulbright qua số điện thoại 024 3850 5000 (máy lẻ 6033), di động 090-349-2648 và email [vudt@state.gov](mailto:vudt@state.gov).

Ngoài ra, chúng tôi muốn giới thiệu tới Quý cơ quan **Chương trình Chuyên gia Fulbright năm 2025** và **Chương trình Học bổng Thạc sỹ Toàn phần Fulbright năm học 2026-2027** chúng tôi nghĩ có thể phù hợp với nhu cầu của Tỉnh Điện Biên. Vui lòng nghiên cứu thông tin và chia sẻ với tất cả các phòng ban, cá nhân trong và ngoài phạm vi Quý cơ quan trên địa bàn Tỉnh Điện Biên nếu phù hợp.

Trân trọng,  
  
Kate Bartlett  
Tùy viên Văn hóa



---

## **YÊU CẦU DÀNH CHO ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH FULBRIGHT 2025 – 2026**

### **I) Giới thiệu về Chương trình Trợ giảng tiếng Anh Fulbright**

Được điều hành thông qua Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Chương trình Fulbright tại Việt Nam hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lớp, giới, tôn giáo, quan hệ.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang triển khai 17 chương trình trong đó có Chương trình Trợ giảng tiếng Anh (TGTA). Bắt đầu tại Việt Nam vào năm học 2008 – 2009, Chương trình TGTA Fulbright đến nay đã gặt hái được nhiều thành công. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị triển khai Chương trình TGTA Fulbright năm học 2025 - 2026.

Chương trình TGTA Fulbright là chương trình nhằm hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh tại các trường Trung học Phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam (không thuộc địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) trong thời gian một năm học. TGTA là những người mang quốc tịch Hoa Kỳ, đã có bằng cử nhân ở những chuyên ngành khác nhau, được tuyển chọn đến giúp các trường Trung học phổ thông chuyên, cao đẳng và đại học tại Việt Nam trong việc dạy và học tiếng Anh và đóng vai trò là một đại sứ Văn hoá đến Việt Nam.

Thời gian ở Việt Nam của TGTA Fulbright theo Chương trình Fulbright là 10 tháng, dự kiến từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026. Trước khi đến trường tiếp nhận làm việc, để TGTA có thể hỗ trợ nhà trường một cách tốt nhất, Chương trình Fulbright sẽ tổ chức Chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho TGTA tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2025, dự kiến từ 3 đến 4 tuần. Trong thời gian làm việc tại nhà trường, TGTA sẽ tham gia hai buổi họp đánh giá giữa năm và cuối năm bắt buộc do Chương trình Fulbright tổ chức vào giữa tháng 12/2025 và cuối tháng 5/2026. Ngoài ra, TGTA có thể sẽ tham gia một số hoạt động khác của Chương trình Fulbright hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ gửi thông báo chi tiết đến nhà trường cho mỗi hoạt động và sự kiện.

Tại trường, TGTA sẽ làm việc tối đa là 30 tiếng/ tuần, trong đó tối đa 14 tiếng (tối thiểu 10 tiếng) giảng dạy kỹ năng nghe, nói và phát âm cho các học sinh/sinh viên và giáo viên chuyên Tiếng Anh, chuyên STEM - Toán, Lý, Hóa, Tin học, Công nghệ, Khoa học, Kỹ thuật...(nếu có), 02 tiếng học tiếng Việt và 14 tiếng dành cho các hoạt động khác, có thể bao gồm những hoạt động sau:

- Soạn bài và chuẩn bị bài giảng
- Tham gia và hỗ trợ các câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ STEM, câu lạc bộ điện ảnh, câu lạc bộ kịch hoặc câu lạc bộ đọc sách...dành cho học sinh/ sinh viên của trường
- Tổ chức buổi tư vấn hỗ trợ các em học sinh/sinh viên về kỹ năng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh về lĩnh vực STEM
- Hướng dẫn các nhóm thảo luận bên ngoài lớp học về các chủ đề liên quan đến văn hóa, giáo dục và STEM dành cho học sinh/ sinh viên.
- Nói chuyện về các vấn đề liên quan đến Văn hóa Mỹ và những sự kiện đang diễn ra
- Giúp các giáo viên tiếng Anh, giáo viên STEM (Toán, Lý, Hóa, Tin học, Công nghệ, Khoa học, Kỹ thuật) trong các vấn đề liên quan đến tiếng Anh và khác biệt văn hóa v.v.
- Trợ giúp trong các hoạt động của phòng thực tập tiếng dành cho học sinh/sinh viên và giáo viên
- Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục do trường tổ chức

Ngoài thời gian làm việc 30 tiếng/ tuần, TGTA sẽ dành thời gian để tìm hiểu và học hỏi thêm về văn hoá, đất nước và con người Việt Nam thông qua các hoạt động cộng đồng, văn hoá và du lịch.

## II) Yêu cầu đối với Đơn vị Tiếp nhận TGTA Fulbright năm học 2025 – 2026

Đối với những trường tiếp nhận, chúng tôi có một số yêu cầu như sau trong việc tiếp nhận TGTA như sau:

### 1. THỊ THỰC NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM:

Nhà trường tiến hành các thủ tục và chi trả mọi chi phí liên quan đến việc xin công văn đồng ý cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho TGTA. Thị thực của TGTA yêu cầu là thị thực làm việc, cho phép nhập cảnh nhiều lần và có giá trị từ 01/08/2025 đến ngày 30/06/2026. Nhà trường tham vấn với cơ quan chức năng địa phương cũng như trung ương (nếu cần) để có những hướng dẫn các giấy tờ và thủ tục cần thiết cho việc xin công văn cấp thị thực nhập cảnh cho TGTA theo yêu cầu của Chương trình Fulbright tại Việt Nam. Trong trường hợp, TGTA cần cung cấp giấy tờ theo yêu cầu của nhà trường cũng như các cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục xin thị thực nhập cảnh mà phát sinh chi phí, nhà trường vui lòng chi trả cho TGTA.

Đối với những đơn vị chưa từng tiếp nhận một trong những đối tượng sau: (1) Trợ giảng tiếng Anh Fulbright/ Học giả Fulbright/ Nghiên cứu sinh Fulbright/ Chuyên gia Anh ngữ do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM gửi đến HOẶC (2) Tình nguyện viên/ Chuyên gia/ Giáo viên mang quốc tịch Hoa Kỳ thuộc các tổ chức khác đến trường trong thời gian tối thiểu là một năm học, đề nghị nhà trường gửi kèm theo công văn đồng chủ trương của UBND Tỉnh cho phép trường tiếp nhận TGTA Fulbright năm học 2025 - 2026.



## **2. CHỖ Ở:**

Nhà trường cung cấp miễn phí nơi ở riêng tư và an toàn cho TGTA trong ký túc xá hoặc nhà khách trong khuôn viên của trường. Phòng ở của TGTA cần có khu phụ khép kín với bình nóng lạnh, có bếp hoặc khu nấu ăn với các thiết bị nấu ăn cần thiết để TGTA có thể nấu ăn. Ngoài ra, phòng ở cần được trang bị miễn phí những trang thiết bị cần thiết như điều hoà, tủ lạnh, máy giặt, internet hoạt động tốt và ổn định. Nhà trường sẽ lo các chi phí sinh hoạt như điện, nước, internet cho TGTA.

Kính đề nghị nhà trường gửi một số hình ảnh phòng ở nhà trường dự định bố trí cho TGTA cho Chương trình Fulbright Việt Nam trong một file word có ghi chú dưới từng ảnh cùng với Mẫu yêu cầu. Nhà trường vui lòng KHÔNG gửi các ảnh riêng lẻ, file .zip hoặc file .rar cho Chương trình.

## **3. NƠI LÀM VIỆC:**

Trường sắp xếp một nơi làm việc cho TGTA tại khu văn phòng/ hiệu bộ để TGTA có thể chuẩn bị và làm các công việc cần thiết phục vụ cho công việc tại trường của mình. Nếu nhà trường có nhiều hơn một cơ sở và cách xa nhau, chúng tôi đề xuất trường thu xếp cho TGTA làm việc tập trung ở một nơi gần nhất với nơi ở của TGTA để giảm thiểu việc đi lại.

## **4. PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI:**

Trong thời gian làm việc tại trường, nhà trường cung cấp xe đạp điện cho TGTA. Xe đạp điện trường cấp cho TGTA phải trong tình trạng hoạt động tốt và đáp ứng những yêu cầu về an toàn.

Ngoài ra, nhà trường tạo điều kiện để các TGTA có thể đi lại tại địa phương thuận lợi và an toàn để tìm hiểu thêm về môi trường sống xung quanh

## **5. HỖ TRỢ DẠY TIẾNG VIỆT:**

Để giúp các TGTA hòa nhập tốt hơn với văn hóa Việt Nam, Chương trình Fulbright yêu cầu nhà trường thu xếp giáo viên dạy tiếng Việt cho TGTA tối thiểu 2 tiếng một tuần (theo mong muốn của TGTA). Để việc học tiếng Việt của TGTA được hiệu quả, Chương trình Fulbright đề xuất nhà trường thu xếp giáo viên hoặc cán bộ có thể giao tiếp được tiếng Anh và bố trí được thời gian để dạy cho TGTA theo lịch ổn định và đều đặn. Nhà trường sẽ gợi ý và cung cấp tài liệu dạy tiếng Việt cho TGTA.

## **6. ĐẦU MỐI LIÊN HỆ:**

Nhà trường cần phân công 01 cán bộ/giáo viên làm đầu mối liên hệ về hành chính (thị thực nhập cảnh, nơi ở, phương tiện đi lại...) cho TGTA cũng như đối với chương trình Fulbright tại Việt Nam về mọi mặt liên quan đến chương trình TGTA. Ngoài ra, nhà trường bố trí 01 cán bộ/ giáo viên làm đầu mối liên hệ với TGTA về chuyên môn giảng dạy và chương trình làm việc. Nhà trường có thể cử 1 giáo viên/ cán bộ phụ trách cả hành chính và chuyên môn. Chương trình Fulbright yêu cầu nhà trường cử đầu mối liên hệ có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, có trách nhiệm và có thể thu xếp thời gian để hỗ trợ TGTA thường xuyên và hiệu quả.

## 7. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

Các trợ giảng tiếng Anh chỉ kỹ năng nghe, nói và phát âm cho các học sinh/sinh viên và giáo viên chuyên Tiếng Anh, chuyên STEM - Toán, Lý, Hóa, Tin học, Công nghệ, Khoa học, Kỹ thuật... (nếu có), không dạy chương trình liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc luyện thi chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL, TOEIC, SAT, GRE, GMAT... (kể cả kỹ năng nghe, nói, phát âm nhằm mục đích luyện thi những chứng chỉ này). TGTA chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và trong giờ hành và không tham gia dạy ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc các lớp học thu lợi nhuận mặc dù thuộc sự quản lý của nhà trường. Lịch làm việc cần được trao đổi với TGTA để được thống nhất từ hai phía và không khó xử cho cả hai bên.

Để TGTA có thời gian thích nghi và làm quen với công việc, Chương trình Fulbright đề nghị nhà trường sắp xếp để hai tuần đầu tiên sau khi về trường TGTA có thể dự giờ các lớp học trước khi đứng lớp chính thức.

## 8. LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP:

Tất cả các TGTA đều được nhận tài trợ từ chương trình Fulbright dành cho sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn. Chương trình Fulbright quy định TGTA không được nhận lương hay phụ cấp từ phía nhà trường. Chúng tôi khuyến khích nhà trường dùng các khoản lương và phụ cấp này (nếu có) để trang trải những chi phí khác mà TGTA cần như photocopy, văn phòng phẩm, chương trình giao lưu văn hóa, hoặc cho những chuyến dã ngoại mà nhà trường tổ chức.

Quý trường mong muốn mời TGTA Fulbright và cam kết đáp ứng được những yêu cầu của chương trình nêu trên, **xin đề nghị gửi hồ sơ yêu cầu theo mẫu của Fulbright cho chúng tôi qua địa chỉ email [vnfulbright@state.gov](mailto:vnfulbright@state.gov) trước ngày 15/3/2025. Nhà trường KHÔNG CẦN gửi hồ sơ qua đường bưu điện.**

**Hồ sơ khi gửi đến Chương trình Fulbright phải đầy đủ thành phần, bao gồm**

- 1) Mẫu yêu cầu tiếp nhận TGTA Fulbright (01 bản scan có xác nhận của đại diện BGH nhà trường kèm theo 01 bản dưới dạng Word – bản trước khi trình ký)
- 2) Hình ảnh nơi ở nhà trường dự định bố trí cho TGTA Fulbright được lưu trong file word có ghi chú dưới từng ảnh
- 3) Công văn đồng ý Chủ trương của UBND Tỉnh nếu Quý trường cần phải nộp theo yêu cầu ở mục 1 trong thông báo này. Nhà trường chưa nhận được Mẫu yêu cầu bản mềm, vui lòng liên hệ với Chương trình Fulbright để chúng tôi gửi mẫu cho nhà trường.

Mọi câu hỏi liên quan đến Chương trình này, nhà trường vui lòng liên hệ **cô Vũ Thị Dịu**, Điều phối Chương trình Fulbright, tại số điện thoại: (024) 3850 5000 (máy lẻ 6033) hoặc email [vnfulbright@state.gov](mailto:vnfulbright@state.gov).

Trân trọng!

Chương trình Fulbright Việt Nam





## CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN GIA FULBRIGHT 2025

### GIỚI THIỆU

Chương trình Fulbright Việt Nam thuộc Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ trân trọng giới thiệu Chương trình Chuyên gia Fulbright năm 2025 nhằm hỗ trợ các trường và cơ quan của Việt Nam qua việc cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong thời gian từ hai (2) đến sáu (6) tuần. Các dự án cần được triển khai và hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Trên cơ sở nâng cấp lịch sử quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9 năm 2023 và nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2025, chúng tôi trân trọng mời các trường và cơ quan của Việt Nam gửi hồ sơ mời chuyên gia Fulbright đến để hỗ trợ trong việc xây dựng chương trình giảng dạy, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, tiến hành lập kế hoạch tổ chức và đào tạo về các chủ đề quan trọng nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung.

Chương trình Chuyên gia Fulbright hoan nghênh các trường và cơ quan của Việt Nam gửi yêu cầu tiếp nhận chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các đơn vị gửi hồ sơ mời chuyên gia về lĩnh vực STEM.

### LĨNH VỰC ĐƯỢC LỰA CHỌN

#### Những lĩnh vực STEM bao gồm:

- Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin
- Giảng dạy Kỹ thuật
- Giảng dạy Toán học
- Giảng dạy Vật lý

#### Những lĩnh vực khác bao gồm:

- Nông nghiệp
- Nghiên cứu Hoa Kỳ
- Khảo cổ học
- Nhân loại học
- Giảng dạy Sinh học
- Quản trị Kinh doanh
- Giảng dạy Hóa học
- Thông tin và Báo chí
- Kinh tế học
- Giáo dục
- Khoa học Môi trường
- Luật
- Khoa học Thư viện
- Hòa bình và Giải quyết Xung đột
- Khoa học Chính trị
- Quản lý công
- Sức khỏe Cộng đồng/ Toàn cầu
- Công tác Xã hội
- Xã hội học
- Quy hoạch Đô thị

## **HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN GIA TẠI ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN**

Chương trình Chuyên gia Fulbright khuyến khích các đơn vị thiết kế và đề xuất dự án phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên, tất cả các dự án cần tập trung vào giáo dục và đào tạo. Do tính chất ngắn hạn nên các dự án cần có những mục tiêu cụ thể và khả thi trong thời gian chuyên gia đến làm việc. Các chuyên gia Fulbright có thể hỗ trợ các đơn vị trong nhiều các hoạt động khác nhau, trong đó có thể kể đến những hoạt động như:

- Tham gia hoặc chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề hoặc tập huấn tại các đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam
- Tư vấn các nhà quản lý và các cán bộ đào tạo của Việt Nam trong việc phát triển và nâng cao năng lực cán bộ
- Xây dựng và đánh giá chương trình học thuật hoặc giáo trình và giáo án tại các đơn vị tiếp nhận tại Việt Nam
- Thực hiện các bài giảng bậc đại học và sau đại học
- Tiến hành đánh giá nhu cầu và đánh giá chương trình ở các đơn vị, tổ chức học thuật và giáo dục tại Việt Nam

## **ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN CHUYÊN GIA FULBRIGHT**

Các đơn vị tiếp nhận Chuyên gia Fulbright bao gồm:

- Các đơn vị giáo dục sau đại học (trường cao đẳng, đại học, học viện)
- Các cơ quan chính phủ (các bộ, các văn phòng, tòa án, các cơ quan quốc hội)
- Các tổ chức phi chính phủ
- Các đơn vị về văn hóa (nhạc viện, bảo tàng...)
- Các tổ chức y tế (tổ chức y tế cộng đồng, các bệnh viện đại học...)
- Các tổ chức think tank

## **HỖ TRỢ DÀNH CHO CHUYÊN GIA**

Chương trình Fulbright tài trợ vé máy bay khứ hồi, hạng phổ thông giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bảo hiểm y tế quốc tế và tiền thù lao hàng ngày cho các Chuyên gia Fulbright tham gia.

Đơn vị tiếp nhận sẽ chịu trách nhiệm về thủ tục và chi phí liên quan đến việc xin công văn chấp thuận cấp thị thực vào Việt Nam cho các chuyên gia, cung cấp nơi ở, ăn uống và phương tiện đi lại trong nước bao gồm đi lại hàng ngày tại địa phương và đón/ tiễn sân bay, thông qua các khoản đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật cho các chuyên gia trong suốt thời gian của chương trình.

## **QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ MỜI CHUYÊN GIA FULBRIGHT**

Các đơn vị quan tâm sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại: <https://worldlearning-community.force.com/FSPHost/>

Sau khi hoàn thành hồ sơ trực tuyến, các đơn vị sẽ gửi email đến cho Chương trình Fulbright Việt Nam để thông báo và gửi kèm theo bản kế hoạch làm việc dự kiến.

Sau khi nhận được hồ sơ, Chương trình Fulbright Việt Nam sẽ xem xét và đánh giá hồ sơ. Chỉ những hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ mới được xem xét. Do Chương trình Fulbright Việt Nam thường nhận được nhiều hồ sơ hơn số dự án được phê duyệt nên không phải tất cả hồ sơ nộp cho Chương trình đều được phê duyệt. Những hồ sơ được Chương trình Fulbright Việt Nam phê duyệt sẽ được gửi sang Hoa Kỳ để phê duyệt vòng cuối.

Để có các thông tin hướng dẫn về quy trình nộp hồ sơ trực tuyến và các nội dung liên quan, các đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Chương trình Fulbright Việt Nam.

### **THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ**

Các đơn vị quan tâm nộp hồ sơ cho Chương trình Fulbright Việt Nam **trước ngày 28 tháng 02 năm 2025.**

### **THÔNG TIN LIÊN HỆ**

#### **Cô Vũ Thị Dịu**

Điều phối viên Chương trình Fulbright tại Việt Nam  
Phòng Văn hóa Thông tin - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội  
Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  
ĐT: +84-24-3850-5000 (Số máy lẻ: 6033)  
Email: [vnfulbright@state.gov](mailto:vnfulbright@state.gov)

---





## HỌC BỔNG THẠC SỸ TOÀN PHẦN TẠI HOA KỲ NĂM HỌC 2026-2027

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Fulbright lấy bằng Thạc sỹ tại Hoa Kỳ năm học 2026-2027. Được thành lập năm 1946 với nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ, chương trình Fulbright hướng tới mục tiêu tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua trao đổi văn hoá và giáo dục. Mỗi năm chương trình Fulbright cấp khoảng 20 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học Thạc sỹ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Người nhận học bổng sẽ được tài trợ toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế trong suốt quá trình học, và vé máy bay khứ hồi cho một lượt đi và một lượt về giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

### TIÊU CHÍ DỰ TUYỂN:

- Là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch và cư trú ở Việt Nam trong suốt quá trình dự tuyển)
- Tốt nghiệp đại học (Chỉ đối với ứng viên ngành học kỹ thuật và khoa học vật lý: ngành học đại học phải tương ứng hoặc có liên quan tới ngành học mong muốn cho bằng Thạc sỹ)
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc kể từ khi tốt nghiệp đại học đến hạn cuối nộp hồ sơ
- Có điểm TOEFL iBT tối thiểu là 79 điểm, hoặc IELTS 6.5, hoặc Duolingo 110, hoặc TOEFL Essentials 8.5. (Bài thi tiếng Anh diễn ra sau ngày 1/4/2023)

### NGÀNH HỌC HỢP LỆ:

Chương trình Fulbright tài trợ tất cả các ngành, bao gồm cả Khoa học Xã hội và Nhân văn và Khoa học Công nghệ.

### CÁCH THỨC NỘP ĐƠN:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: <https://apply.iie.org/ffsp2026>

Một bộ hồ sơ trực tuyến đầy đủ bao gồm:

1. Hai bài luận
2. Ba thư giới thiệu
3. Bảng tốt nghiệp và bảng điểm từ bậc đại học trở lên
4. Chứng chỉ TOEFL/IELTS/Duolingo/TOEFL Essentials còn giá trị sử dụng
5. Sơ yếu lý lịch (CV)

**Hạn chót nhận hồ sơ trực tuyến: 17 giờ, ngày 1 tháng 04 năm 2025 (giờ Việt Nam).** Hồ sơ gửi qua fax hoặc email sẽ không được xem xét.

### LIÊN HỆ:

Để biết thêm chi tiết, xin mời xem trang web: <https://vn.usembassy.gov/fulbright-vietnamese-student-program/> hoặc liên hệ ĐT: (024)3850-5000; email: [VNFulbright@state.gov](mailto:VNFulbright@state.gov)